

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi kinh phí du học đã cấp cho nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiền

Thứ Sáu, 15/09/2016, 23:33:00

Theo Công văn số 148/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, ngày 13-9, sau khi nghe báo cáo về việc nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiền du học tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ kinh phí đã cấp cho ông Hiền để nộp lại ngân sách Nhà nước.

Ngày 15-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký văn bản số 148/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đồng chí Nguyễn Minh Hiền, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đi học nâng cao trình độ tiếng Anh tại Vương quốc Anh.

Ngày 13-9, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp để nghe Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao báo cáo về việc đồng chí Nguyễn Minh Hiền, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đi học nâng cao trình độ tiếng Anh tại Vương quốc Anh; ý kiến của các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng và các Bộ trưởng Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh.

Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo như sau: Việc dùng ngân sách nhà nước (từ nguồn kinh phí của Đề án đào tạo cán bộ tại cơ sở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý gọi tắt là Đề án 322) cho đồng chí Nguyễn Minh Hiền đi học nâng cao trình độ tiếng Anh sáu tháng tại Vương quốc Anh là không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc làm không đúng này đã gây bất lợi trong dư luận.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thông báo việc làm không đúng này đến đồng chí Nguyễn Minh Hiền và chỉ đạo thu hồi toàn bộ khoản kinh phí đã cấp để nộp lại ngân sách Nhà nước (kinh phí của Đề án 322). Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc này.

TTXVN

Theo:

Tổng Biên tập: Thuận Hữu

© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình

Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội. Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.

E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn nhandandientutiengviet@gmail.com

